



พันจ่าโท	หรรุ่น	สุนทรารณ
พันจ่าโท	เปลื้อง	จามรดิลก
พันจ่าโท	เสง	แพ่งพิบูลย์
พันจ่าโท	เปลื้อง	ปาดศักดิ์
พันจ่าตรี	เชิงพู่	ยศสินธุ์
พันจ่าตรี	แจง	เพ็ญประทุม
พันจ่าตรี	เชียว	ชำนาญปิ่น
พันจ่าตรี	ทองอยู่	นุดวงษ์
พันจ่าตรี	ฉัตร	เพิ่มพุด

พระราชทานเลื่อนยศนายทหารเรือ
 แลยศข้าราชการในกระทรวงทหารเรือ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ๆ ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้า ๆ พระราชทานเลื่อนยศนายทหารเรือ แลยศข้าราชการใน
 กระทรวงทหารเรือ คือ

ให้นายนาวาตรี หลวงศรีมหาราชา เป็นนายนาวาโท ทหารเรือ
 ให้นายนาวาตรี หลวงนิกรอาษา เป็นนายนาวาโท ทหารเรือ



ให้นายนาวาตรี	หลวงสรเสนี	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายนาวาตรี	หลวงกาจกัมแหง	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายนาวาตรี	หลวงปรีชาชลจร	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายนาวาตรี	หลวงเรื่งกลางสมร	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายนาวาตรี	หลวงฤทธิ์คักรณ	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายนาวาตรี	หลวงชาญคดีสมุท	เป็นนายนาวาโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงชำนาญกัลจักร	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงวรโยธารักษ์	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงไชยฤทธิรงค์	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงพิมลเสนี	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงนิยมยุทธนาวิ	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงแมนสรจักร	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงฤทธิเดชชลขันธ์	ให้เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงสิทธิศักดิ์สมุทเขต	ให้เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงวิจารณ์จักรกิจ	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงฤทธิศักดิ์ชลเขต	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้นายเรือเอก	หลวงวิชิตชลไชย	เป็นนายนาวาตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือเอก	ขุนชำนาญอัคคกิจ	เป็นนายเรือเอก	ทหารเรือ



ให้นายเรือโท สด ศิวเสณ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท พิณ นายเรือ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท แพ อติโพธิ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท หล้า กนิษฐภุติ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท สวัสดิ์ พันธุมคุปต์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท บัว อุปถกะลิน	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท ถม ปุตินันท์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เฟิง นันทิกุปต์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท มลิ มัลลิกะนาวิน	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เปลื้อง สุภาวงค์นันท์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เคียร ราชุตนันท์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท ผัน ศศะนาวิน	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท ทา โกมลวัจนะ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เชิด ฉายะภุติ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท พร้อม บุญยกะลิน	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เสงี่ยม ทศานนท์	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้นายเรือโท เรียม ภาณุสวะ	เป็นนายเรือเอก ทหารเรือ
ให้รองอำมาตย์โท หลี	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายเรือตรี ชุนภัทรกิจวิบูลย์	เป็นนายเรือโท ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี วัน สิริวาร	เป็นนายเรือโท ทหารเรือ

ให้นายเรือตรี	สม สัตะลาสัย	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	ฉิม สระแก้ว	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	บุญทรง บุญชาติ	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	โชติ สุวรรณโพธิ์	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	เผือก ทัยคุปต์	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	ย้อย โกมลสมิต	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	เชิด สมทวนิช	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	สวัสดิ์ กนิษฐสวัสดิ์	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	วงษ์ สามานานท์	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	กิม เสรีบุตร	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	สนธิ วังสะสนธิ	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	เนิน จุลนิมิ	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	สง่า คุปตาภา	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	ปลั่ง บุรณะกนิษฐ	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	สพาทย์ ลักษณะียนวิน	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	ประยูร ศาสตรระจิก	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	เมฆ เอโกบาล	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	พุด รักตประจิด	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	หลี จารุภุม	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้นายเรือตรี	สว่าง โกมลวิภาต	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ

ให้นายเรือตรี เหล้ว ทีปะนาวิน	เป็นนายเรือโท	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี สังข์ สอนวิทย์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี ตุ่น พุกกะมาน	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี บุญ เติลิ่งกะพันธ์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี กวย ยอดกมลกิจ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี จริญญา พิตรากุล	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี ประเสริฐ ศรีไพบุลย์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี ชูสวัสดิ์ เหล่าวานิช	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี แดง พิชชาโชติ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี บง สุขชลาศัย	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี ชน จุลวัจนะ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี สมบุญ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี สวัสดิ์ วรทรัพย์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี เทียง ชินะนาวิน	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี บุญยัง นิติศร	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี บุญสม รัชตะวรรณ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี แปลก กันต์นิกุล	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี อิง ช่างสุนิช	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี คำ ทั้งสุบุตร	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ

ให้ว่าที่นายเรือตรี	สุภ จันทมาศ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เชียร ประทีปเสน	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ปุ่น ศุภชลลัท	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ศิริ อุทัยกร	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	อาจ หาญสมบุรณ์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เป็รื่อง บุญรังษ์เพ็ญ	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เง็ก วรพันธ์	เป็นนายเรือตรี	ทหารเรือ
ให้ว่าที่รองอำมาตย์ตรี	เขียน กิมบรรยง	เป็นรองอำมาตย์ตรี	
ให้ว่าที่รองอำมาตย์ตรี	นาค โพธิประดิษฐ	เป็นรองอำมาตย์ตรี	

พระราชทานยศเลื่อน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้

๑ นายเรือเอก ฉัตร วีรฉัตร ผู้บังคับการเรือแก้วสมุท เป็นนายเรือเอก ร. น. ส.

๒ นายเรือโท อยู่ ต้นเรือแก้วสมุท เป็นนายเรือโท ร. น. ส.

๓ นายเรือโท สวัสดิ์ พันธุมคูปต์ ต้นเรือแก้วสมุท เป็นนายเรือโท ร. น. ส.